

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SVHTTDL-VP  
V/v chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại  
kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản số 3817/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 03/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuẩn bị nội dung chất vấn tại Kỳ họp 20 HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

*1. Đề án sắp xếp các Ban Quản lý di tích, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chậm được ban hành. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thời gian tới.*

Đề án sắp xếp các Ban Quản lý di tích, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại Kế hoạch số 222-KH/TU ngày 27/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị; Văn bản số 2329/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh về triển khai các nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ngày 07/3/2024, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về các nội dung chính của đề án, định hướng sắp xếp các Ban quản lý di tích, các khu điểm du lịch trong toàn tỉnh.

Sau cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai xây dựng Dự thảo Đề án và đã xin ý kiến (lần 1) các Sở, ngành, địa phương liên quan. Sau khi xin ý kiến lần 1, hiện nay, UBND tỉnh đang đôn đốc, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu chỉnh sửa, xin ý kiến (lần 2) để hoàn thiện, trình UBND tỉnh.

*Về nguyên nhân chậm:* Tỉnh ta hiện có 02 di tích Quốc gia đặc biệt; 87 di tích cấp quốc gia; 577 di tích cấp tỉnh; có 17 khu, điểm du lịch cấp tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận (gồm 08 khu du lịch cấp tỉnh và 9 điểm du lịch). Việc quản lý di tích, các khu điểm du lịch hiện nay trên địa bàn đa dạng, tùy theo đặc trưng, tính chất của một di tích, khu điểm du lịch sẽ có một mô hình quản lý tương đương: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc do tư nhân quản lý.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có hướng dẫn về mô hình quản lý các di tích, khu, điểm du lịch chung cho các địa phương. Các tỉnh, thành phố cũng không có mô hình phù hợp để tham khảo, mỗi địa phương làm một kiểu... Điều này, đã làm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lúng túng trong

việc tham mưu xây dựng Đề án, do đó phải vừa làm, vừa tham khảo, vừa xin ý kiến của các ngành địa phương liên quan để đảm bảo tính khoa học hợp lý nhất định phù hợp với tình hình của địa phương.

Trách nhiệm này thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Đề án để trình UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

*Câu 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân chậm ban hành hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ áp dụng tại di tích trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; giải pháp trong thời gian tới.*

Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 19/3/2023. Để triển khai cụ thể hóa thực hiện Thông tư 04 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra các di tích do các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh quản lý (Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc thành lập đoàn kiểm tra..). Sau khi kiểm tra, ngày 04/4/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1840/UBND-VX về báo cáo kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa. Trong Văn bản này, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tài chính tổ chức tập huấn cho địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản mới, thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trong đó sẽ tích hợp hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự thảo Quyết định mới (thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013) sẽ lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương trong tháng 7/2024, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2024.

*Câu 3. Hà Tĩnh có nhiều di sản, bảo vật cấp quốc gia, cấp tỉnh nhưng công tác bảo tồn, phát huy giá trị còn nhiều bất cập. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp thời gian tới.*

*Nguyên nhân bất cập:* Hiện nay, tỉnh ta có trên 1.800 di tích lịch sử - văn hóa đã được kiểm kê, trong đó có 577 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 87 di tích cấp quốc gia và 2 di tích quốc gia đặc biệt với đủ các loại hình, 03 bảo vật quốc gia, 05 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh cấp châu lục và thế giới (Dân ca Ví, Giặm, Ca trù, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ, Văn bằng và Trướng làng Trường Lưu); 02 danh nhân được UNESCO vinh danh là Đại thi hào Nguyễn Du và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Số lượng di tích, di sản phong phú, loại hình đa dạng nên yêu cầu của việc bảo tồn là rất lớn. Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã quan tâm và chỉ đạo ngành văn hóa thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, bảo vật. Chỉ tính trong 5 năm 2018-2022, tỉnh đã chi 48,6 tỷ cho trùng tu, tôn tạo, sửa chữa 312 di tích (chưa kể xã hội hóa khoảng 300 tỷ: tiêu biểu như Chùa Côn Sơn – Hương Sơn, Chùa Đại Hùng ở Hồng Lĩnh, chùa Yên Lạc – Cẩm Xuyên, Chùa Chân Tiên – Can Lộc, Nhà Thờ Phạm Tôn Tuyển – Lộc Hà). Tuy nhiên, so với yêu cầu thì vẫn còn những hạn chế nhất định, nguyên nhân: Nguồn lực còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn, trong khi đó nhận thức về công tác này vẫn còn một số bất cập nhất định. Giữa bảo tồn và phát triển (trùng tu, tôn tạo, cải biên, xây mới...) vẫn còn có những mâu thuẫn về nhận thức. Việc kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa có nhiều khó khăn, nhất là đối với các di tích lịch sử, cách mạng, di tích khảo cổ học, di sản văn hóa phi vật thể. Việc phục hồi và phát huy văn hoá truyền thống, nhất là việc tổ chức lễ hội ở nhiều nơi còn mang tính tự phát. Đội ngũ cán bộ quản lý văn hoá, nhất là ở các địa phương và cơ sở luôn biến động, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý văn hoá chưa đáp ứng yêu cầu, còn hổng hụt cán bộ văn hoá ở các vị trí quan trọng.v.v.

*Giải pháp trong thời gian tới:*

Về nguồn lực: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho văn hóa, phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm của tỉnh; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tích cực làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa của tỉnh nhà.

Về nhận thức: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo tồn di sản văn hóa; tiếp tục quán triệt, đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy về văn hóa. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Về con người: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa phù hợp. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bao gồm đội ngũ quản lý, đội ngũ nghiên cứu, nghệ nhân, những người làm công tác văn hóa ở cơ sở...

*Câu 4: Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực làm du lịch còn thiếu và yếu; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa thu hút được nhiều du khách đến tham quan và lưu trú. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết giải pháp trong thời gian tới.*

Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa

khá đa dạng. Mặc dù có tiềm năng tuy nhiên Hà Tĩnh không có lợi thế về phát triển du lịch. So với các tỉnh lân cận trong khu vực Bắc Trung bộ, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong phát triển du lịch như: không có sân bay, ga tàu trung tâm thành phố, sản phẩm du lịch chủ yếu là du lịch biển nhưng hạn chế bởi tính mùa vụ, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa chỉ đón được khách tham quan, chưa thu hút được nhiều khách lưu trú du lịch; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, số lượng cơ sở dịch vụ chất lượng cao phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách vào mùa cao điểm; nguồn nhân lực du lịch chủ yếu thời vụ, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ chưa chuyên nghiệp, thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thu hút khách du lịch về Hà Tĩnh trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tập trung một số giải pháp như sau:

*Thứ nhất, về phát triển cơ sở hạ tầng du lịch:*

- Tập trung đầu tư hệ thống xử lý nước sạch, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống xử lý môi trường tại các khu du lịch trọng điểm như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà, Thạch Hải,... Hoàn thiện, nâng cấp một số tuyến đường đến Khu du lịch Thạch Hải, Quỳnh Viên, Thiên Cầm, Khu nước sốt Sơn Kim.

- Đầu tư, khai thác tuyến đường ven biển, cầu cửa Hội nối Cửa Lò, Nghệ An, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại các khu Thiên Cầm, Cửa Sốt, Xuân Thành.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch đã được cấp phép đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn để đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, các trung tâm mua sắm, giải trí, đô thị, nghỉ dưỡng cao cấp tại các địa bàn trọng điểm. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư như thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng,...; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh, trong đó có một số dự án lớn về du lịch như: Khu đô thị, sinh thái du lịch vui chơi giải trí Xuân Giang 2 và vùng ven sông Lam của Tập đoàn T&T, khu đô thị Xuân Đan - Xuân Phổ của Tập đoàn Ecopark, Khu đô thị du lịch Kỳ Nam của Công ty cổ phần cá tầm Việt Nam, Tổ hợp dự án nghỉ dưỡng sân golf quốc tế Thịnh Lộc của Công ty CP GS Holding, Khu đô thị và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng phía nam khu du lịch Thiên Cầm của Công ty CP Trường Thịnh Phát, Khu tổ hợp dịch vụ Bắc Thiên Cầm của Tập đoàn SunGroup...

*Thứ hai, về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch*

- Các cơ sở đào tạo có mã ngành du lịch như: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Nguyễn Du, Cao đẳng Công Nghệ, Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, nâng cao chất lượng đào tạo, có cơ chế thu hút học sinh, sinh viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Các doanh nghiệp du lịch chú trọng thu hút nhân lực du

lịch có chuyên môn, tay nghề chất lượng cao và chủ động đào tạo tại chỗ.

- Ngành du lịch và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung tuyên truyền nâng cao tư duy nhận thức về du lịch cho Nhân dân, đào tạo và đào tạo lại cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư về văn hóa ứng xử về du lịch, nghiệp vụ du lịch, kiến thức ngoại ngữ, tin học, truyền thông du lịch,...

- Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của về một số Chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Việt Trường**